
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลมหาราช   

สมัยสามัญ  สมัยแรก (ครั้งที่ 1)   ประจ าปี   2563 
เมื่อวันที่     26   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2563 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลมหาราช 

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น.   เลิกประชุมเวลา  …12.00...น.      
ผู้มาประชุม     
  

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายนิมิต เฉลยอาจ ประธานสภาเทศบาล นิมิต เฉลยอาจ 
2. นายมาโนช พันธ์สายหยุด รองประธานสภาเทศบาล มาโนช พันธ์สายหยุด 
3. นายละม่อม อภิวันท์ สมาชิกสภาเทศบาล ละม่อม อภิวันท์ 
4. นายหาญ เฉลิมศรี สมาชิกสภาเทศบาล หาญ เฉลิมศรี 
5. นางสุกัญญา ศรีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล สุกัญญา ศรีสกุล 
6. นายประเสริฐ พ่วงผจง สมาชิกสภาเทศบาล ประเสริฐ พ่วงผจง 
7. นายสมพงษ ์ กรีถาวร สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ ์ กรีถาวร 
8. นายปรีชา ผดุงฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปรีชา ผดุงฤกษ์ 
9. นางบุญเรือน แจ้งเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล บุญเรือน แจ้งเจริญ 

10. พ.ต.ท.เพ็ญ สุขศิลป ์ สมาชิกสภาเทศบาล พ.ต.ท.เพ็ญ สุขศิลป ์
11. นางน้ าแวว กิตติภักดีกุล สมาชิกสภาเทศบาล น้ าแวว กิตติภักดีกุล 
12. นางปภาดา จีระดิษฐ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปภาดา จีระดิษฐ ์
13. ส.ต.ท.สวัสดิ ์ ไทยธะนง ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ส.ต.ท.สวัสดิ ์ ไทยธะนง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายละเมียด เขียววิมล นายกเทศมนตรีต าบลมหาราช ละเมียด เขียววิมล 
2 นายวชิัย เฉลยจิตร รองนายกเทศมนตรีต าบลมหาราช วิชัย เฉลยจิตร 
3 นางสาวประภัสสร โฉมบุตร รองนายกเทศมนตรีต าบลมหาราช ประภัสสร โฉมบุตร 
4 นายวฒันา แตงชาต ิ เลขานุการนายกเทศมนตร ี วัฒนา แตงชาต ิ
5 นางจฑุาทพิ เฉลิมชีพ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี จุฑาทิพ เฉลิมชีพ 
6 นายเทพรังสรร พันอุไร รองปลัดเทศบาล -  
7 นางวนัเพ็ญ ค าโต ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ ค าโต 
8 นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ ์ รก.หัวหน้ากองช่าง จรินทร์ ฉิมพสุทธิ ์

9 นางจารุภา พรหมเท้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(กองคลัง) จารุภา พรหมเท้า 
10 นางรติรส อินทรสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ(สป.) รติรส อินทรสุวรรณ ์
11 น.ส.ปาลิน ี บุญส่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ปาลนิ ี บุญส่ง 

12 น.ส.ประภา ธรรมโสภณบวร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประภา ธรรมโสภณบวร 
13 นางสุนนัทา พัฒนะ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม -  

14 นายชาญชัย   ดัดถุยาวัตร แทนผู้อ านวยการกองการศึกษา -  

15 นางวลัยพร คงเจริญ จพง.ธุรการ วลัยพร คงเจริญ 

16 น.ส.วิไลลักษณ ์ ธัญญวรรณ ์ ผช.จนท.ธุรการ วิไลลักษณ ์ ธัญญวรรณ ์

17 น.ส.วนิดา แตงชาต ิ ผช.จนท.ธุรการ วนิดา แตงชาต ิ
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เปิดประชุมเวลา  10.00  น. 
 

  เมื่อถึงเวลา   เลขานุการเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุม   นับองค์ประชุมครบองค์ประชุมจึงได้ด าเนินการ
ประชุม  โดยมี   นายนิมิต  เฉลยอาจ    ประธานสภาเทศบาลต าบลมหาราช เป็นประธานในที่ประชุม   ประธานได้
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   
   1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 
ประธานฯ  -  ด้วยสภาเทศบาลต าบลมหาราชได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                                  ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 
     จากเทศบาลต าบลมหาราช  จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิก 
     ทราบด้วยครับ 
ปลัดเทศบาล  -  ด้วยทางผู้บริหารเทศบาลได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผล   แผนพัฒนา 
      ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ซึ่งเป็นผลการด าเนนิงานใน ตั้งแต่เดือน 
      ตุลาคม  2561  -  เดือนกันยายน   2562  จากคณะกรรมการติดตามและ  
      ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมหาราช  ซึ่งตามระเบียบกระทรวง 
      มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
      (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 (3) ก าหนดให้รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้ 
      จากการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร 
      ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศให้ 
      ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  และเสนอ
      ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย   อย่าง
      น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     เทศบาลต าบลมหาราช   จึงขอแจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 2562   รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แก่ 
      สมาชิกทุกท่านแล้ว 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 

   1. การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจ าปี  2562 (ครั้งที่ 2 )  เมื่อวันที่   23   
สิงหาคม 2562 

ประธานฯ -   ตามท่ีได้ส าเนาเอกสารไปให้สมาชิกก่อนหน้านี้   มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะแก้ไข
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

สมาชิกฯ -   ไม่มี 
ประธานฯ -   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ขอมติรับรองด้วยครับ ท่านผู้ใดเห็น

ควรรับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้งได้โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม - ยกมือ  11 คน  งดออกเสียง  1  คน(ประธานฯ)     
 มติ   รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ข้อเสนอหรือญัตติด่วนของผู้บริหารเทศบาลต าบลมหาราช 
 -  ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง    เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1 ขอความเห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑ์ส านักงาน (กองคลัง) 

ประธานฯ  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ     
นายกเทศมนตรี  - ขอให้กองคลังชี้แจง 
ผู้อ านวยการกองคลัง - ด้วยกองคลัง เทศบาลต าบลมหาราช ได้รับแจ้งจากบริษัท  เอ็มเอ็มพี เซลส์  แอนด์   
   เซอร์วิส มีความประสงค์จะขอบริจาคเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCELA รุ่น  ECOSYS 
   M 4125 idn  หมายเลข RCS 8100029  จ านวน 1 เครื่อง    เพ่ือใช้ในกิจการของ    
                               กองคลัง เทศบาลต าบลมหาราช  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  
   หมวด 2  ข้อ 9 ก าหนดว่า “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหาร 
   ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอ่ืนเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการ 
   กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับ 
   เอาพัสดุหรือสิทธินั้นได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยงานบริหารราชการส่วน
   ท้องถิ่น นั้น จึงมีความจ าเป็นต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาขอความ
   เห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑ์ดังกล่าว   
ปลัดเทศบาล  - ขอเรียนสรุปว่า  การรับบริจาควัสดุครุภัณฑ์ใดๆ ก็ตาม จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
   สภาเทศบาลเสียก่อน  ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้  เช่น  ค่า 
   ซ่อมแซม  ค่าหมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ   

ประธานฯ  - มีผู้ใดมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานฯ                  -  ท่านผู้ใดเห็นชอบให้รับบริจาคครุภัณฑส์ านักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ตามท่ีกองคลัง 
   เสนอ   ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  -  ยกมือ  11  คน  งดออกเสียง  1  คน(ประธานฯ)     
  มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้รับบริจาคครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ได้ 

   4.2 เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลมหาราช ประจ าปี 2563 และ 
       ก าหนดวันประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี   2564 

ประธานฯ  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจง  
เลขานุการสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   ข้อบังคับการประชุมสภาขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2  การประชุม ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุม 
   สามัญประจ าปี   ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
   สมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย 
   ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
   สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความตามข้อ 11(2) มาบังคับใช้โดยอนุโลม   
    และตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  (  ฉบับที่  12)  
   2546  มาตรา  24  ก าหนดให้มีการประชุมสามัญสี่สมัยและสมัยละไม่เกิน  30  วัน   
   และการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี   จะก าหนดในเดือน  กุมภาพันธ์     
   ซึ่งก่อนหน้านี้สภาเทศบาลต าบลมหาราชได้เคยก าหนดสมัยประชุมไว้   สมัยละ  30  วัน  
   ดังนี้  
    - สมัยที่หนึ่ง   เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  เป็นต้นไป 
    -  สมัยที่สอง   เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  เป็นต้นไป 
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    -  สมัยที่สาม   เริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม    เป็นต้นไป      
    -  สมัยที่สี่       เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน   เป็นต้นไป 
    -  สมัยแรกของปีถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่   1  กุมภาพันธ์   เป็นต้นไป 
   -  จึงขอเสนอที่ต่อประชุมสภาฯ ว่าจะยังคงรูปแบบเดิม   หรือเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 
              ( ประธานสภาเทศบาลได้น าปรึกษาต่อที่ประชุม)  
ประธานฯ  -  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงมีท่านใดเห็นควรเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานฯ                  -  ท่านผู้ใดเห็นชอบกับการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลมหาราช ประจ าปี  
   2563  และก าหนดวันประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี  2564 ดังกล่าวข้างต้น   ขอได้ 
  โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  -  ยกมือ  11  คน  งดออกเสียง  1  คน(ประธานฯ)     
  มีมติเป็นเอกฉันท์  ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2563  และสมัยประชุมสภาสมัย
      สามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2563  ดังนี้ 
         1. สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม   2563 
          2. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหาคม   2563 
         3. สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน  2563 
         4. สมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี 2564  เริ่มในวันที่  1   กุมภาพันธ์   2564  
  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม ่ เชิญครับ 
นายกเทศมนตรี  -  มีเรื่องชี้แจงดังนี้ 
  1.  ในปีงบประมาณ 2563  เทศบาลต าบลมหาราช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

 หน่วยงานอ่ืนๆในการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 4 ต าบลมหาราช ประมาณ 1 ล้านบาท
 2. กองการศึกษาได้รับงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ประมาณ 1 แสน 

                               บาท  
  3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอรูปแบบ

 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 รูปแบบ โดยใช้หลักเกณฑ์ให้จ านวน
 ประชากรแต่ละเขตต้องใกล้เคียงกัน และมีผลต่างไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์  และได้ประกาศ
 ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นว่าควรจะใช้รูปแบบใด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการ
 เลือกตั้ง พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกทราบ 
 หากท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ส่งแบบแสดงความคิดเห็นไปยัง กกต.จังหวัดฯ
 ได้โดยตรง 

      ส่วนก าหนดการเลือกตั้งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ก าหนด ซึ่งอาจจะเลือกตั้ง
 เทศบาลก่อน แต่ยังไมมีก าหนดการที่แน่นอน  ในตอนนี้ได้ท าการรับสมัครคณะกรรมการ
 เลือกตั้งประจ าท้องถิ่นไปแล้ว   มีผู้มาสมัครจ านวน  3  ท่าน  รอคณะกรรมการการ
 เลือกตั้งประกาศผลการคัดเลือก และประกาศแต่งตั้ง 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  เชิญครับ 
นายปรีชา  ผดุงฤกษ์ -  การก่อสร้างหลังคาโดม  ยังไม่เห็นด าเนินการอะไรเลย และฝากเรื่องการถมดินและการ

 วิ่งของรถบรรทุกดินในเขตเทศบาล  ควรมีมาตรการควบคุมที่เคร่งครัด  ควรติดตั้งป้าย 
  ก าหนดน้ าหนักบรรทุก  เพ่ือป้องกันการช ารุดของถนนและมลภาวะทางอากาศ และขอให้

 เพ่ิมไมโครโฟนในห้องประชุมสภาเทศบาลด้วยเพราะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
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  - นอกจากนี้ขอให้ช่วยซ่อมแซมตะแกรงเหล็กที่ใช้ปิดท่อระบายน้ าบริเวณใกล้ ๆ  สะพาน    
                              วัดปากคลอง  เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา รวมทั้งขอให้กวดขัน

 เรื่องการจอดรถในที่ห้ามจอดโดยเฉพาะบริเวณทางโค้ง-ทางแยก  ควรทาสีขาว- แดง บน
 ขอบฟุตบาทแสดงจุดห้ามจอดให้ชัดเจนเพราะที่ผ่านมามีรถมาจอดริมทางแยกกีดขวางทาง
 จราจรเป็นจ านวนมาก 

นายกเทศมนตรี  - ขอชี้แจงเป็นข้อ ๆ ดังนี้  
  1. การก่อสร้างหลังคาโดม เป็นเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร 
    ศรีอยุธยา  ซึ่งทราบว่าได้บรรจุในแผนงานและงบประมาณของ อบจ. ในปี 2563 ไว้            

   แล้ว  ส่วนจะเริ่มด าเนินการเมื่อใดต้องแล้วแต่ทาง อบจ. 
  2. ส่วนการวิ่งของรถบรรทุกดินในเขตเทศบาล ทางเทศบาลได้ห้ามวิ่งอยู่แล้ว  หากมีการ 
                                  ฝ่าฝืนคงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจจัดการ 
  3. เรื่องไมโครโฟนฝาก ผอ.กองคลังและทางส านักปลัดเทศบาลพิจารณาจัดซื้อตามความ

 เหมาะสมต่อไป 
  4. ตะแกรงเหล็กท่ีใช้ปิดท่อระบายน้ า พังเพราะรถวิ่งทับฝากกองช่างดูแลด้วย 
  5. ปัญหาเรื่องการจอดรถเราเคยแก้ปัญหาด้วยการตีเส้นขาวแดงไว้แล้วแต่ก็ยังพบผู้ฝ่าฝืน

 เหมือนเดิม อาจต้องขอความร่วมมือต ารวจจราจรช่วยดูแล 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
พ.ต.ท.เพ็ญ สุขศิลป์ - สอบถามเรื่องการก่อสร้างถนนซอยเศรษฐีว่าจะเริ่มด าเนินการได้เมื่อใด เพราะสภาพ

 ตอนนี้แย่มากๆอาจเกิดอันตรายได้ และช่วยซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุดหน้าบ้านนายบะ 
 หมู่ที่ 6 ต าบลหัวไผ่ให้ด้วย 

นายกเทศมนตรี  - ส าหรับถนนเส้นดังกล่าวทางอบจ.จะเริ่มด าเนินการในเร็วๆนี้ครับ ส่วนไฟฟ้าสาธารณะที่
 ช ารุดทางกองช่างได้ทยอยซ่อมแซมให้แล้ว 

นายปรีชา  ผดุงฤกษ์ - ระบบเสียงไร้สายของเทศบาลช ารุดหลายจุด กรุณาช่วยตรวจสอบให้ด้วย 
นากเทศมนตรี  - จะแจ้งให้งานประชาสัมพันธ์ด าเนินการ 
นายสมพงษ์ กรีถาวร - ขอขอบคุณทางเทศบาลที่แก้ไขปัญหาน้ าขังข้างโลตัสได้เป็นอย่างดี การจัดเก็บขยะดีขึ้น 

 การซ่อมท่อประปาที่ช ารุดก็ท าได้รวดเร็วขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย ส่วนเรื่องการตัด
 กิ่งไม้ และหญ้าริมข้างทางก็เรียบร้อยดีมากครับ 

นายปรีชา  ผดุงฤกษ์ - ขอให้ช่วยซ่อมบริเวณคอสะพานเทพหัสดินที่ช ารุดให้ด้วย อันตรายมาก 
นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์ - จะเอาแอสฟัลท์ไปลงให้นะครับ 
นายสมพงษ์ กรีถาวร - เรื่องรถดับเพลิงที่เสนอไว้จะซื้อได้เมื่อไร 
นายเทศมนตรี  - รถดับเพลิงมีแผนว่าจะจัดซื้อในปีงบประมาณหน้า  และได้น าไปบรรจุไว้ในแผนห้าปีของ

 เทศบาลแล้ว คันละประมาณ 2 ล้านบาท 
นายสมพงษ์ กรีถาวร - ขอความอนุเคราะห์ในการก าจัดสุนัขจรจัดด้วย เพราะอาจท าอันตรายแก่เด็ก ประชาชน 

 และสร้างความสกปรกด้วย 
นายกเทศมนตรี  - ขอให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมา แล้วทางเราจะแจ้งปศุสัตว์อ าเภอให้ครับ 
ประธานฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 
ประธานฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก   ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาประชุมใน

 วันนี้  และขอปิดการประชุม 
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                                                          เลิกประชุมเวลา   12.00    น.  

    ลงชื่อ       วลัยพร       คงเจริญ         ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นางวลัยพร     คงเจริญ) 
    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ลงชื่อ  สิบต ารวจโทสวัสดิ์   ไทยธะนง       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (สวัสดิ์      ไทยธะนง) 
                                   ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 
 
                           ตรวจแล้วถูกต้อง 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงชื่อ       มาโนช   พันธ์สายหยุด   ประธานกรรมการ 
           (นายมาโนช   พันธ์สายหยุด) 
ลงชื่อ        ปรชีา     ผดุงฤกษ์        กรรมการ                                            
           (นายปรีชา   ผดุงฤกษ์)                                                       
ลงชื่อ       ประเสริฐ      พ่วงผจง    กรรมการ                                    
           (นายประเสริฐ   พ่วงผจง)             

           ส าเนาถูกต้อง 
 
 
              (นางวลัยพร   คงเจริญ) 
         เจ้าพนักงานธุรการ  ช านาญงาน 


